

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “เดินจับปช.เลิกจำเลย ๙๙ ศพ” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. “ศุภชัยกับพวกโดนอีก” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์
๓. “ประหารชีวิต ๕ จำเลย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. คอลัมน์แฉดวงคนการเมือง จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. กฎหมายวาไรตี้ “คำประกัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. “จำคุก ๓ ตำรวจ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาซังพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ผู้พิพากษาแนะปฏิรูปศึกษาใช้หลักศาสนาพุทธสอนเด็ก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

คนการเมือง

6

สุ

ดลัปดาห์วันเสาร์ 30 กันยายน สู่ สัปดาห์ใหม่วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม พอ ดีเป๊ะเหมาะเจาะอย่างเหลือเชื่อ ใน ปี 2560 นี้ สำหรับการสิ้นสุดของ

เดือนกันยายนก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม อันเป็น ช่วงระหว่างจุดจบและจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ข้าราชการที่ครบรอบปีงบประมาณ จุดจบจาก ตำแหน่งเดิม ย้ายเริ่มต้นสู่ตำแหน่งใหม่ จุดจบ จากอายุครบเกษียณ เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณ ที่เป็นอิสระ รวมถึงจุดเริ่มต้นใหม่ของบุคคล ที่โชคดีและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ จะ ได้ใช้ชีวิตทำงานราชการแทนบุคคลผู้เกษียณ อายุราชการหรือถูกโยกย้ายเลื่อนขั้นไป... ● ยก ตัวอย่างองค์กรสำคัญของชาติบ้านเมืองอย่าง "ศาลยุติธรรม" ที่มีการโยกย้ายตามวาระใน ตำแหน่งสำคัญมากมาย ตั้งแต่ประธานศาลฎีกา คนใหม่คือ "ชีพ จุลมนต์" ได้เริ่มรับตำแหน่ง หลังเสร็จสิ้นภารกิจใหญ่ในฐานะเจ้าของสำนวน คดีโครงการรับจำนำข้าวที่ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลย ที่ได้อ่าน คำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนประธานศาล อุทธรณ์คนใหม่ "ธนฤกษ์ นนิตเศรษฐ์" ก็เช่น เดียวกันที่เสร็จสิ้นภารกิจใหญ่ในฐานะเจ้าของ

สำนวนคดีทุจริตระบอบข้าวจีทูจีที่อ่านคำ พิพากษาแล้ว อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งนั้นเป็น ไปตามลำดับอาวุโสและความสามารถอยู่แล้ว แต่บังเอิญพอดีเป๊ะได้เจ้าของสำนวนคดีข้าว ทั้ง 2 นั่งประธานพร้อมกัน ก็ขอแสดงความ ยินดีกับทั้ง 2 ท่านไว้ ณ ที่นี้ รวมถึงผู้พิพากษา และข้าราชการตุลาการทุกท่านที่ได้โยกย้าย เริ่มต้นในตำแหน่งใหม่เช่นกัน... ● ขณะที่เรื่อง ทางศาสนาก็มีจุดเริ่มต้นอีกครั้งที่น่ายินดี เมื่อ มีการย้าย "พ.ต.ท.พงศ์พร พรหมณีสเนห์" กลับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ ให้มาสานต่อภารกิจปราบ

จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขอให้ลาสิกขา จากการที่เคยโพสต์ข้อความส่อไปในทางทำให้ เกิดความแตกแยกในกรณี 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และยอมรับผิดขอขมาแล้ว เป็นที่น่า ชื่นชมยินดีเช่นกัน... ● ปิดท้ายที่เรื่องการเมือง มีจุดจบที่ไม่ทันคาดคิด เมื่อปรากฏข่าวว่า อาจารย์ประวัติศาสตร์ชื่อดังจากรัฐจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอย่าง "สุธาสัย ยิ้มประเสริฐ" หรืออาจารย์ยิ้ม ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เมื่อ วันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้ที่ผ่านมา "อาจารย์ยิ้ม" มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน ทำให้มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ แต่เมื่อมอง



ชีพ จุลมนต์



พงศ์พร พรหมณีสเนห์




สุธาสัย ยิ้มประเสริฐ

ที่ผลงาน "อาจารย์ ยิ้ม" ก็ได้สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการด้าน ประวัติศาสตร์ที่น่า สนใจไว้นับร้อยเช่น กัน ซึ่งต้องขอไว้อาลัย กับการจากไปของท่าน ด้วย ส่วนจุดจบของ "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์" ที่

ทุจริตเงินทอนวัดอีกครั้ง ขจัดเหลือบโรที่หากิน กับศาสนาและงบประมาณแผ่นดินให้สิ้นไป กอบกู้พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยให้สะอาด โปร่งใส อีกด้าน "อดีตพระมหากษัตริย์ บุนนาค จันโท" เริ่มต้นใหม่ด้วยการยอมลาสิกขา หลัง

ใหม่ของ "พรรคเพื่อไทย" ที่จะก้าวให้พ้นจาก การเป็นลูกน้องของตระกูลชินวัตร สูการเป็น พรรคมวลชนได้หรือไม่ ก็ต้องดูกันไป... ●

พีแอส

	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์	
Date : 1 ต.ค. 2560	Page : 5 No :

กฎหมายว่าไรดี

โดย ช.ข้างหัวหน้า

3 'คำประกัน'

ท ายคนต้องประสบปัญหาที่โพลงชื่อเป็นผู้
 คำประกันในสัญญาเพราะเกรงใจ ต่อมา
 ปรากฏว่าลูกหนี้ตามสัญญาผิดนัดไม่ชำระ
 หนี้ เจ้าหนี้ก็มาทวงถามหนี้จากผู้คำประกัน ผู้คำ
 ประกันซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์จากสัญญาดังกล่าวเลย
 จะปฏิเสธไม่รู้ไม่ชี้ได้หรือไม่ ปัญหานี้จะมีทางออก
 อย่างไรอยู่ที่หลักกฎหมายเรื่อง คำประกัน

คำประกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 มาตรา 680 บัญญัติว่า "คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอก
 คนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้า
 หนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
 นั้น"

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า สัญญาคำ
 ประกันเป็นการรับประกันหนี้ด้วยบุคคล โดยผู้คำ
 ประกันทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้
 หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายให้สิทธิ
 เจ้าหนี้ที่จะฟ้องร้องให้ผู้คำประกันร่วมรับผิดชอบ
 หนี้ได้หากมีการผิดนัดไม่ชำระหนี้ได้เช่นเดียวกับลูก
 หนี้โดยทั่วไป

ตัวอย่างของสัญญาคำประกัน เช่น คำประกัน
 การกู้ยืมเงิน, คำประกันการเช่าซื้อรถยนต์, คำ
 ประกันลูกจ้างเข้าทำงานในบริษัท, คำประกันผู้ที่ได้
 ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น กรณีดังกล่าว
 หากลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญา
 เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้ผู้คำประกันรับผิดชอบ
 ชำระหนี้แทนลูกหนี้บังคับเอาทรัพย์สินของผู้คำ
 ประกันได้

แบบของสัญญาคำประกัน

กฎหมายไม่ได้บัญญัติแบบไว้ ดังนั้นเมื่อคู่
 สัญญาได้แสดงเจตนาเสนอสนองตรงกันก็ถือว่า
 สัญญาคำประกันมีผลเกิดภาระผูกพันกันตามสัญญา
 แล้ว เพียงแต่กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง
 พยานหลักฐานเพียงว่า สัญญาคำประกันนั้น ถ้ามิได้
 มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือ



ชื่อผู้ค้าประกันเป็นสิ่งสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหา
ได้ไม่ เท่านั้น

ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด เจ้าหนี้ชอบที่จะ
เรียกให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้ได้แต่นั้น

ผลหลังการชำระหนี้แทน

ผู้ค้าประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิ์ที่จะ
ไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อ
การที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างไรๆ เพราะ
การค้ำประกันนั้นได้

ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน


1.หนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ

2.การค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลาย
คราว ผู้ค้าประกันอาจเลิกเสียเพื่อคราวอันเป็น
อนาคตได้ โดยบอกกล่าวความประสงค์นั้นแก่เจ้า
หนี้

3.ถ้าค้ำประกันหนี้อื่นจะต้องชำระ ณ เวลา
กำหนดแน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูก
หนี้

4.ผู้ค้าประกันขอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่
เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระ
หนี้

หวังว่าข้อมูลหลักกฎหมายข้างต้นคงพอจะ
ทำให้ผู้ค้าประกันได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่การเจรจาต่อรองขอผ่อน
ผันกับเจ้าหนี้ หรือต่อสู้ในเรื่องความสมบูรณ์หรือ
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาค้ำประกันดังกล่าวข้าง
ต้น อย่างไรก็ตามหากต้องถูกบังคับชำระหนี้ ผู้ค้า
ประกันก็มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากลูกหนี้ได้.

		Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date :	Page :	No :
พ. ๑ ๓.๐. 2566	15	

จาก 3 ตำรวจ : ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลอ่านคำพิพากษาตัดสินคดีเรียกรับส่วยรถบรรทุก โดยมีตำรวจตกเป็นจำเลยในพื้นที่จ.นนทบุรี จำนวน 3 คน คือ ร.ต.ท.สุเทพ ถิ่นโพธิ์วงศ์ ตำรวจจราจร สภ.เมืองนนทบุรี และนายตำรวจจราจร สภ.บางใหญ่ 2 นาย ข้อหาเรียกรับส่วยรถบรรทุก (ส่วยสตีกเกอร์) โดยศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกคนละ 30 ปี โดยมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี หลังศาลตัดสินญาติได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ 2 ล้านบาท เพื่อประกันตัว แต่เนื่องจากคดีมีโทษสูงเกรงว่าจำเลยจะหลบหนี ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวพร้อมนำตัวจำเลยทั้งสามส่งไปควบคุมไว้ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2545 เจ้าของบริษัทรถบรรทุกได้ร้องเรียน ป.ป.ท. ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับส่วย โดยมีหลักฐานสลิปโอนเงินเข้าบัญชีของตำรวจจราจรตามเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน และพบมีตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาทั่วประเทศกว่า 500 นาย หลังสอบสวนหลายปากมีมูลจริงได้ดำเนินคดีและส่งเรื่องให้อัยการฟ้องศาลจนมีคำพิพากษาดังกล่าว.